



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๑.๑/๖๓

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

สำนักงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง การกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นให้เป็นพื้นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ และการกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๒๗๔๔๘

ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ กรณิกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอเรื่อง การกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นให้เป็นพื้นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศและการกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ดังนี้

๑. เห็นชอบการกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นให้เป็นพื้นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ตามข้อ ๑ (๒) แห่งคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๙/๒๕๖๐ เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ ได้แก่ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง - ตะวันตก และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้

๒. เห็นชอบการทบทวนมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ

๓. รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศตามข้อเสนอโครงการขับเคลื่อนอุดมศึกษาสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับภูมิภาค (Regional Higher Education Hub)

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สำนักงบประมาณ...

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้ระบบอุดมศึกษาของประเทศเป็นกลไกสำคัญในการนำพาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับภูมิภาค (Regional Higher Education Hub) และเป็นจุดหมายปลายทาง (Destination) ด้านการศึกษาทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก สามารถดึงดูดให้นักศึกษาต่างชาติที่มีคุณภาพและกำลังซื้อสูง รวมถึงบุคลากรที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ เข้ามาศึกษาและทำงานในประเทศไทย ซึ่งจะนำพาเม็ดเงินจากต่างประเทศทั้งจากการใช้จ่ายเพื่อการศึกษา และการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งระดับพื้นที่และระดับประเทศในภาพรวม ตลอดจนเป็นการวางรากฐานให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนในอุตสาหกรรมอุดมศึกษาในระดับภูมิภาค เป็นเป้าหมายในการขยายสาขา/วิทยาเขต (Branch/Campus) ของสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ จากทั่วทุกภูมิภาคของโลก ทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบและรับทราบตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ของประเทศได้รับการยกระดับคุณภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศที่จะเข้ามาจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในประเทศไทย ควรเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองในสาขาวิชาไม่เกิน ๑๐ อันดับแรก จากการ จัดอันดับของ Quacquarelli Symonds (QS) หรือ Times Higher Education (THE) และหากมีภาระ งบประมาณเพิ่มขึ้นจากการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ก็เห็นสมควรให้ดำเนินการ เท่าที่จำเป็น อย่างประหยัดและคุ้มค่า ตามภารกิจ และคำนึงถึงความครอบคลุมของทุกแหล่งเงินที่จะนำมาจ่าย รวมถึงเงินรายได้หรือเงินนอกงบประมาณที่สถาบันอุดมศึกษามีอยู่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ในการใช้จ่ายงบประมาณ ตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ แก้วกำเนิด)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๒/๑

โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๖๙๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th